

UBND TỈNH LAI CHÂU  
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  
VÀ XÃ HỘI

Số: 2023/SLĐT BXH-QLLĐ-GDNN  
V/v tăng cường quản lý hoạt động đưa  
người lao động địa phương đi làm việc ở  
nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lai Châu, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có trên 80 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến tuyển chọn, tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có 24 doanh nghiệp gửi hồ sơ, thông báo tuyển dụng lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh trong việc tổ chức tuyên truyền, tư vấn đơn hàng, công khai, minh bạch các khoản phí phải nộp khi tham gia khóa học tạo nguồn của doanh nghiệp, qua đó giúp người lao động tránh được nhiều hệ lụy khi tham gia các đơn hàng đi làm việc ở nước ngoài,...

Tuy nhiên, qua phản ánh từ các cơ quan liên quan (công an, một số Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội,...), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận thấy có hiện tượng cán bộ tuyển dụng của một số doanh nghiệp trong quá trình tuyên truyền, tư vấn tuyển dụng đã thu giữ giấy tờ, thu tiền của người lao động trái quy định. Để hạn chế tình trạng nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thành phố; Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh căn cứ chức năng, lĩnh vực quản lý, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

**1.** UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, rà soát thông tin doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, đối chiếu với thông tin chính thức được niêm yết trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Trường hợp phát hiện thông tin sai lệch hoặc doanh nghiệp không được cấp Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực này đang hoạt động trên địa bàn, đề nghị phản hồi thông tin về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (*qua Phòng Quản lý lao động – Giáo dục nghề nghiệp, số điện thoại: 0213.3877.002*) để phối hợp xử lý.

**2.** Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường công tác phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp uy tín đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin chính thống về các đơn hàng,

công khai, minh bạch các khoản phí phải nộp khi tham gia khóa học tạo nguồn của doanh nghiệp,... đồng thời khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các website, facebook, zalo,... và tuyệt đối không giao dịch, liên hệ với các doanh nghiệp, cá nhân không có chức năng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tránh bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo.

Căn cứ nội dung công văn này đề nghị UBND các huyện, thành phố; Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh nghiêm túc triển khai./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Phòng Lao động – TBXH;
- Lưu: VT, QLLĐ-GDNN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nùng Văn Nim**